
sþ. 214. Fyrirspurn [202. mál]
til landbúnaðarráðherra um fullvirðisrétt.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

1. Hve mörg býli hafa fengið fullvirðisrétt í mjólkurframleiðslu frá því lög nr. 46/1985, um
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, tóku gildi?

2. Hve mörg bú bera skerðingu í mjólkurframleiðslu
a. 0-20 ærgilda skerðingu,
b. 20-50 ærgilda skerðingu,
c. 50-100 ærgilda skerðingu,
d. 100 ærgilda skerðingu eða meira?

3. Eru einhver bú sem mega framleiða meira nú en þau gerðu fyrir gildistöku laga nr.
46/1985?

Skriflegt svar óskast.


